

THÀNH ỦY CẦN THƠ
BAN CHỈ ĐẠO

*

Số 02-CV/BCĐ

Về tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy
của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống
chính trị thành phố

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cần Thơ, ngày 26 tháng 12 năm 2024

Kính gửi: - Các quận ủy, huyện ủy,
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng,
- Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính Đảng thành phố,
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố,
- Các ban xây dựng Đảng của Thành ủy,
Văn phòng Thành ủy, Trường Chính trị thành phố,
Báo Cần Thơ.

Ngày 18/12/2024, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập (viết tắt là Ban Chỉ đạo) đã họp bàn về các phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị thành phố. Theo đó, Ban Chỉ đạo cơ bản thống nhất với phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị thành phố. Các phương án thể hiện rõ việc định hướng sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong thời gian tới, gắn với đặc điểm, tình hình của thành phố, có lộ trình, khoa học, sự đồng thuận, thống nhất cao giữa các cơ quan, đơn vị hợp nhất, sáp nhập.

Để việc sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị thành phố đảm bảo theo đúng tiến độ, định hướng của Trung ương và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1- Tiếp tục quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, định hướng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, trọng tâm là Kết luận số 09-KL/BCĐ ngày 24/11/2024 và Công văn số 22-CV/BCĐ ngày 05/12/2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương về việc triển khai nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Công văn

số 12400-CV/VPTW ngày 30/11/2024 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Bộ Chính trị chủ trương về công tác cán bộ để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong hệ thống chính trị; Kế hoạch số 356-KH/TU ngày 27/11/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 12/12/2024 của Ban Chỉ đạo về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị thành phố Cần Thơ. Trong đó, tập trung khẩn trương triển khai xây dựng Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị (kể cả đầu mối bên trong) và tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tinh gọn, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

2- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì, phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy nghiên cứu việc sáp nhập, hợp nhất Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ và Báo Cần Thơ; Viện Kinh tế - Xã hội và Trường Chính trị thành phố (hoặc cơ quan khác có chức năng, nhiệm vụ tương đồng) theo hướng tinh gọn, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị; nghiên cứu, rà soát, thực hiện sắp xếp Sở Ngoại vụ thành phố phù hợp với tình hình, đặc điểm của thành phố; xây dựng, hoàn thiện Đề án chung đối với các cơ quan, đơn vị sự nghiệp khối Nhà nước (bao gồm sắp xếp các đầu mối bên trong) gửi về Ban Chỉ đạo (qua Ban Tổ chức Thành ủy) **chậm nhất là ngày 15/01/2025**; lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sắp xếp tổ chức bộ máy sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (**hoàn thành trước ngày 18/02/2025**).

3- Ban Tổ chức Thành ủy (cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo) tổng hợp, thẩm định, tham mưu báo cáo Ban Chỉ đạo và trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xem xét, quyết định (**hoàn thành trước ngày 22/01/2025**).

4- Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, gắn với thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng; chỉ đạo, định hướng các cơ quan truyền thông nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

5- Các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi phụ trách trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy; những việc thuộc thẩm quyền của cấp ủy, địa phương thực hiện trước được thì chủ động thực hiện ngay, không chờ Trung ương và thành phố. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tập trung rà soát, sửa đổi,

bổ sung các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả, đúng quy định, sát hợp với tình hình thực tiễn.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị báo cáo về Ban Chỉ đạo (qua Ban Tổ chức Thành ủy) để xem xét, phối hợp, hướng dẫn thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Ban Tổ chức Thành ủy
(cơ quan Thường trực của BCD),
- Các đ/c Thành viên Ban Chỉ đạo,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.

BÍ THƯ
kiêm
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

Nguyễn Văn Hiếu